

PHỤ LỤC 2

Nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiên bộ KH-CN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:08 /QĐ-SKH-CN ngày 08 tháng 02 năm 2023)

STT	Nội dung	Thời gian hoàn thành	Giải pháp triển khai	Thực hiện
1	Triển khai thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo chức năng của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiên bộ KH-CN năm 2023 (bao gồm 02 chương trình thông tin truyền thông và ứng dụng chuyên giao tiên bộ KH-CN) và thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở phân công.	Theo hợp đồng ký kết và văn bản giao nhiệm vụ khác.	- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện - Theo dõi và tham mưu điều chỉnh kịp thời các nội dung kinh phí đảm bảo giải ngân đúng tiến độ công việc.	- Ban giám đốc Trung tâm; - Các trưởng, phó phòng - Kế toán
2	Đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động thông tin và truyền thông KH-CN.	Thường xuyên trong năm	Phối hợp với các đơn vị truyền thông, sử dụng các kênh thông tin và khai thác các ứng dụng trên Internet để phổ biến thông tin.	- Giám đốc Trung tâm - Phòng Thông tin & Thống kê KH-CN
3	Tham mưu triển khai đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất và đời sống ở các địa phương.	Thường xuyên trong năm	Phối hợp các địa phương đẩy mạnh công tác tập huấn và xây dựng mô hình cấp cơ sở.	- PGĐ Huỳnh Tấn Phát - Trưởng, phó phòng Công nghệ sinh học và Ứng dụng

				chuyên giao KHCN
4	Triển khai các nhiệm vụ KHCN các cấp và các nhiệm vụ KHCN khác được phê duyệt trong năm.	Thực hiện theo tiến độ của năm 2023	Xây dựng kế hoạch và triển khai theo đúng tiến độ của thuyết minh nhiệm vụ.	BGD Trung tâm
	- Dự án xây dựng mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm dê lai hướng thịt tại tỉnh Bình Thuận thuộc chương trình NTMN năm 2019;			Giám đốc; Ông Phan Lộc Bảo Chiêu
	- Dự án “Xây dựng mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo (<i>Cordyceps militaris</i>) và mô hình trồng nấm rơm (<i>Volvariella volvaceae</i>) trong nhà cho các hộ dân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận”;			Phó giám đốc; Ông Nguyễn Minh Đông
	- Đề tài “Xây dựng mô hình quản lý, phát triển các nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận”.			Giám đốc; Phòng Thông tin và Thống kê KHCN
5	Triển khai có hiệu quả các hạng mục đã được đầu tư thuộc dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiên bộ khoa học công nghệ Bình Thuận.	Thường xuyên trong năm	Tham mưu triển khai kế hoạch sử dụng các dự án đã được cấp.	- Ban Giám đốc Trung tâm; Ông Phan Lộc Bảo Chiêu; Ông Nguyễn Minh Đông
6	Tổ chức triển khai các hoạt động tại Khu thực nghiệm cho người dân tham quan, học tập kinh nghiệm, duy trì các mô hình ứng dụng.	Thường xuyên trong năm	Tổ chức quản lý, sản xuất tại KTN để duy trì các mô hình đã được triển khai.	- Ông Nguyễn Minh Đông - Phòng Công nghệ sinh học và Ứng dụng chuyên giao

				KHCN
7	Tổ chức lồng ghép và triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với Hội Nông dân và Tỉnh đoàn Bình Thuận trong thực hiện nhiệm vụ.	Thường xuyên trong năm	Phối hợp với Hội Nông dân và Tỉnh đoàn Bình Thuận hoàn thành các nội dung trong kế hoạch liên tịch của Sở với các đơn vị trong năm 2023.	PGĐ Huỳnh Tân Phát - Phòng Công nghệ sinh học và Ứng dụng chuyển giao KHCN
8	Đảm bảo các chế độ tiền lương, tiền công và chính sách cho người lao động tại Trung tâm; Tăng dần mức độ tự chủ tài chính của đơn vị. Đảm bảo chỉ tiêu thu sự nghiệp được giao.	Thường xuyên trong năm	Triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ; Duy trì và phát triển các sản phẩm hiện có của Trung tâm, tập trung phát triển sản phẩm theo hướng hàng hóa.	Ban giám đốc Trung tâm; - Văn phòng phối hợp các phòng thực hiện
9	Nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ được giao năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ được phân công.	Tháng 10/2023	- Căn cứ nhu cầu ứng dụng tại các địa phương và năng lực truyền thông KHCN để đề xuất nội dung; - Căn cứ các chương trình phối hợp của Sở; - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ khác được Sở giao.	- BGĐ Trung tâm; - Các phòng chuyên môn
10	Tham mưu kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023.	Trong năm 2023	- Tuyển dụng các vị trí việc làm còn thiếu tại Trung tâm.	BGĐ Trung tâm; Văn Phòng
11	Hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao về doanh thu trong năm 2023.	Trong năm 2023	- Triển khai công tác quảng bá các dịch vụ của Trung tâm; - Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để tăng doanh thu.	Ban giám đốc; Các phòng thuộc trung tâm